

***** THIÊN NGHĨA *****

Wednesday, July 24, 2013

Xã Tân Khai....

Ngày 14 tháng 07 năm 2013, đoàn khám chữa bệnh gồm 04 bác sỹ, cùng với nhóm y dược sỹ thuộc chi hội Chữ Thập Đỏ phường 15, quận 11 đã đến khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 250 người thuộc xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Đây là miền đất mới, của hơn 600 giáo dân công giáo, từ mọi miền đất nước, đi kinh tế mới sau 1975, và của 6 Sóc người dân tộc thiểu số Stiêng.

Địa điểm khám bệnh, phát thuốc, được sự hỗ trợ từ linh mục quản nhiệm Phêrô Phan như Ngọc, cho mượn khuôn viên ngôi nhà thờ đang xây dở dang phần thô, từ khu rừng tràm, do một giáo dân và một tân tông bị mù dâng cúng.

Khu nhà thờ Tân Khai lợp lá năm nào vẫn còn nhưng nay đã sử dụng để làm khu vực thi công công trình, khu vực tiếp đón đoàn khách...



Các bài viết

- ▼ 2013 (7)
 - ▼ July (1)
 - Xã Tân Khai....
 - May (2)
 - March (4)
- 2012 (1)
- 2010 (2)
- 2009 (6)

LM quản xứ cho biết: 1/3 giáo dân ở đây là người dân tộc Stiêng, họ nói tiếng của họ, vì xa nhà thờ nên ban đại diện giáo xứ phải tổ chức đưa đón bằng xe buýt 30 chỗ , để đưa họ đến với đoàn khám bệnh. Chưa hết, sau đó giáo xứ cho họ ăn rồi mới đưa họ về.

Đoàn đã khám cho hơn 250 bệnh nhân, phát thuốc miễn phí và tặng quà gồm gạo và mì cho bà con nghèo, đồng bào dân tộc. Đặc biệt kỳ này đã có vị mạnh thường quân đài thọ cho mọi bệnh nhân sau khi đăng ký đơn thuốc, đo huyết áp một ổ bánh mì ăn tại chỗ đểchống đói.

Chuyến công tác kết thúc lúc 14g cùng ngày, sau khi cùng LM quản xứ, quý vị trong hội đồng mục vụ chia sẻ bữa cơm trưa đạm bạc, có mặn và chay.



Vẫn là những khâu ban đầu, nhưng bổ sung thêm bàn tiếp phẩm ...



Cũng những khuôn mặt bác sỹ thân quen, vì người nghèo đã hy sinh công sức tham gia khám bệnh cho bà con.





Nhóm thuốc thuộc chi hội Chữ Thập đỏ P15 quận 11 và cũng là các anh chị Phật tử chùa Diệu Hòa



Tặng quà cho bà con nghèo và dân tộc do nhóm cựu Huynh trưởng giới trẻ Giáo xứ Tân Phú. Các tặng phẩm lần này gồm 10kg gạo và một thùng mì gói cho một bệnh nhân nghèo, do các anh chị em giới trẻ quyên góp và tổ chức trao tặng.

Trở lại Ban mê...

Sau 2 năm, đoàn khám chữa bệnh hội chữ thập đỏ quận 9 đã trở lại khám chữa bệnh và phát thuốc cho bà con nghèo và người dân tộc thuộc xã Vĩnh Đức – Buôn Hồ.

Đoàn khởi hành từ TP.HCM từ 19g00 ngày 19/4/2013, ghé Thủ Đức đón đoàn Y bác sỹ và đi thẳng đến Vĩnh Đức – Buôn Hồ - Buôn ma thuật.

Đoàn đến Buôn Ma Thuật lúc 6g30 ngày 20/4/2013 và tiến hành công tác khám chữa bệnh lúc 7g30.

Khám chữa bệnh:



Lần khám bệnh này Hội Caritas thuộc giáo xứ Vĩnh Đức đã tổ chức đưa đón khoảng 150 người dân tộc bằng xe công nông, từ buôn làng đến hội trường của giáo xứ để khám chữa bệnh, đãi thọ bữa ăn trưa và sau đó đưa họ trở về buôn làng. (lần trước đoàn đã nhiều thời gian khi di chuyển vào buôn để phục vụ bà con dân tộc).

Hội trường rộng rãi thoáng mát và kinh nghiệm tổ chức "đầy mình" nên buổi khám kết thúc sớm hơn dự định, dẫu cho con số bệnh nhân đến khám lên tới 450 người, gồm cả bà con người kinh cũng như người dân tộc.

Tổ tiếp nhận bệnh nhân (nhận phiếu, đo huyết áp, cấp đơn thuốc...)





Tổ phát thuốc



Tổ hớt tóc miễn phí (2 em nam cựu ca viên ca đoàn Mạc Tin)



Bà con dân tộc đang "tổng kết" chuyến đi khám chữa bệnh và nhận quà



Thăm viếng

15g00 đoàn đã đến tặng quà cho Cơ sở Tình thương ở phường Thống nhất, TX Buôn Hồ. Đây là nơi nuôi dưỡng người già neo đơn, tâm thần và trẻ em mồ côi khuyết tật do các ni cô Chùa Bửu Thắng chăm sóc. Cơ sở hiện nay chỉ có thể nuôi dưỡng khoảng 20 cụ già neo đơn, người tâm thần và khoảng 20 cháu mồ

côi, khuyết tật.



Khu chăm sóc người già neo đơn



Khu nuôi dưỡng người bệnh tâm thần



Các cháu bé được nuôi dưỡng tại cơ sở





Trở về

Đoàn đã lên xe trở lại thành phố HCM lúc 18g ngày 20/4/2013 sau 1 ngày công tác mệt mỏi nhưng ấm áp tình người.



Monday, May 6, 2013

Về Tân Châu (tỉnh Tây ninh)

Ngày 17/3/2013, theo đề nghị của một linh mục DCCT, đoàn đã đến khám chữa bệnh và phát thuốc cho bà con nghèo vùng giáp ranh biên giới, thuộc huyện Tân châu, tỉnh Tây ninh. Đây là giáo điểm truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế, là giáo xứ Tân hội, một giáo xứ mới thành lập từ tháng 9 năm 2012.

Giáo xứ Tân Hội thuộc 03 xã Tân Hội - Tân Đông và Tân Hà thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, là Giáo xứ thuộc vùng giáp ranh biên giới Campuchia. Hiện có trên 1200 giáo dân với gần 400 hộ gia đình công giáo.

Nhà thờ của giáo xứ hiện nay chỉ là ngôi nhà tole đơn sơ và tạm bợ.

Được sự đồng ý của Cha xứ, đoàn đã sử dụng phần sau của ngôi nhà nguyện để làm địa điểm khám chữa bệnh cho 245 bệnh nhân.

Từ thành phố HCM đến huyện Tân châu, Tây ninh khoảng 140 km nên đoàn thực hiện công tác trong ngày. Đoàn đã thực hiện công tác khám chữa bệnh, phát thuốc tặng quà cho bà con nghèo từ 08g00 và kết thúc lúc 13g30.

Wednesday, March 20, 2013

CHIA SE MUA XUAN

Ngày 06/01/2013

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Quý ty và cũng để chia sẻ với các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng bệnh tâm thần Thủ đức, một số giáo viên (thuộc nhiều trường) đã cùng bắt tay tổ chức chuyến công tác viếng thăm, tặng quà xuân đến các bệnh nhân tâm thần của trung tâm.

Do kinh phí "tự góp" eo hẹp nên đoàn chỉ thăm hai trại, (1 nam và 1 nữ) theo sự chỉ định của các y bác sĩ của trung tâm.



Gặp gỡ Ban giám đốc trung tâm



Phân chia quà cho bệnh nhân



Tặng quà cho bệnh nhân trại nữ



Tặng quà cho bệnh nhân nam





Đúc kết công tác

SÔNG XOÀI - LONG AN

09/12/2012

bướu... và 12 anh chị dược sỹ, dược tá.

Lần này, ngoài các anh chị thiện nguyện phục vụ đoàn cũng có thêm sự cộng tác của 02 bạn trẻ thuộc giáo xứ Tân Phú, tham gia với công việc cắt tóc cho bà con.

Buổi khám chữa bệnh kéo dài từ 8g00 đến 14g00 thì hoàn tất, với chủ trương của đoàn là chữa

khám xong chưa nghỉ tay.

Bữa cơm trưa đơn sơ, đạm bạc vào lúc xế chiều do Hội đồng mục vụ giáo xứ Sông xoài chiêu đãi theo chỉ thị từ xa của linh mục chính xứ, đang điều trị chấn thương do tai nạn giao thông trước ngày đoàn đến khám chữa bệnh 03 ngày.

Đoàn rời Sông Xoài, trực chỉ bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố HCM để chào thăm cha chính xứ. Cầu chúc cha mau bình phục để trở về với giáo dân và về với công tác mục vụ.

BẮC HẢI - CẦN THƠ

Ngày 28/10/2012

Đến với Bắc Hải, một họ đạo vùng quê, xa xôi, heo lánh, cũng là thí điểm truyền giáo của hạt Đại Hải, giáo phận Cần Thơ. Cư dân ở đây là một thành phần tổng hợp từ nhiều nơi di dân kinh tế về vùng đất này sau ngày 30.4.1975. Đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn rất thấp và bấp bênh, cơm gạo phải chạy lo từng ngày, từng bữa mà vẫn chưa đủ no. Nhà ở thì làm bằng tranh vách lá, sơ sài và rách nát. Có cái đã xiêu vẹo và ảm thấp với những điều kiện vệ sinh rất tồi tệ và dơ bẩn. Nhiều mái nhà hay nói đúng hơn là nhiều mái chòi vì nó quá thấp bé, phải khom người xuống mới chui vào lọt. Cuộc sống của họ còn cơ cực và khốn khổ hơn vì thiếu nguồn nước sạch để tiêu dùng. Các con sông và kênh rạch đầy những thứ rác rưởi bần thiu, do các con vật chết mà người dân bỏ xuống sông, do các đàn vịt thả nuôi dập diu trên dòng nước, do các nguồn nước bẩn của các chuồng heo chảy xuống, do các thứ nước thuốc xịt sâu, xịt cỏ trên các cánh đồng ruộng chảy về khiến cho người dân vì nghèo phải sử dụng nguồn nước sông nên thường mắc nhiều chứng bệnh như kiết lỵ, tiêu chảy, đau bụng, nhức đầu, ghê lở ... (trích "Một linh hồn lang thang" của Lm. Jos. Nguyễn Minh Văn, quản xứ)

Đoàn Y bác sĩ và những con người thiện nguyện đã đến khám chữa bệnh, tặng quà cho gần 500 bệnh nhân. Con số lúc đầu chỉ dự tính cho 300 bệnh nhân nhưng sau đó con số đã tăng vọt.

Đoàn đã đến đầu kênh lúc 05g00 sáng và phải chờ đến 07g00 cho con nước rút xuống mới đi vào địa điểm khám chữa bệnh. thực hiện chuyên công tác. (phương tiện di chuyển bằng ghe và phải chui qua những cây cầu quá thấp)

Chương trình khám chữa bệnh bắt đầu thực hiện lúc 08g00 và kết thúc lúc 14g00 để kịp trở ra quốc lộ khi con nước rút xuống.



Các sơ Franciscaia cùng tham gia khám chữa bệnh



Chi Liên, trưởng đoàn, đang triển khai thuốc điều trị



Bà con đã ngồi chờ từ sáng sớm



Tổ tặng quà đang phân chia thành từng gói nhỏ





Một thiện nguyện viên đang làm công tác giữ trẻ cho mẹ bé khám bệnh.



Bà con đang được hướng dẫn vào thăm khám bệnh



Xoa dịu cơn đau do phải chờ đợi bằng massage điện chần.

[Home](#)

[Older Posts](#)

Subscribe to: [Posts \(Atom\)](#)

Simple template. Powered by Blogger.